



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๓/ ๘๗๓

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๖ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ข้อ ๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ เห็นควรนำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดทำหนังสือเวียนแจ้งมาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ และเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นางสาววิยดา รอดพ่าย)




ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

(นางสาวจิตริภรณ์ รุ่งฉาย)

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ วัน/เดือน/ปี : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๖ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ข้อ ๗ หน่วยงาน มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จึงขออนุญาตนำประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชาติตระการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก จัดทำหนังสือเวียนแจ้งมาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ถือปฏิบัติ และเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป โดยขอเผยแพร่บนเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ</p> เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ http://www.ctkdph.go.th/website๒๐๒๐/	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววิद्या รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวจิตติภรณ์ รุ่งฉาย) สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววิद्या รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖	